

แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน

นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ค. 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้ง
เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศกำชับโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ตรวจสอบสภาพแวดล้อม-อาคารเรียน
ที่เป็นจุดเสี่ยงอาจเป็นอันตรายแก่นักเรียน

วันนี้ (12 พ.ค.) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขอความร่วมมือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่
1/2560 โดยขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้ดำเนินการปกติ
โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านต่าง เช่น สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด รมรื่น ปลอดภัย ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ไม่ให้เกิดอันตราย
กำจัดต้นไม้หรือวัชพืชที่เป็นพิษ หรือมีผลเป็นพิษในบริเวณโรงเรียนและโดยรอบ ซ่อมแซมอาคารเรียน
ประตูหน้าต่าง ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ โต๊ะเก้าอี้ ระบบน้ำประปา เครื่องเล่นสนาม ประตูฟุตบอล
ประตูรั้วโรงเรียน ล้อมรั้วรอบสระน้ำในโรงเรียนให้มั่นคงแข็งแรง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง หนู สัตว์เลี้ยงคลาน
และสัตว์มีพิษต่าง ๆ เก็บกวาดขยะให้สะอาด ดูแลสนามหญ้าให้โล่งเตียนมิให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ร้าย
สำรวจจุดอันตรายในบริเวณโรงเรียน เส้นทางเดินไป-กลับของนักเรียน จัดที่จอดรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
จุดจอดรับ-ส่งนักเรียนประสานสำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
กำกับและควบคุมพฤติกรรมของพนักงานขับรถนักเรียนระมัดระวังในการพานักเรียน
คณะครูไปทัศนศึกษาเช่าค่ายพักแรม รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
ให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้จะต้องเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เช่น
การให้ความรู้ ขณะเกิดเหตุจะต้องทำอย่างไร ในการหลีกเลี่ยงหรือเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นั้น ๆ
และภายหลังเกิดเหตุแล้วจะขอความช่วยเหลือได้อย่างไร โดยสามารถศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th ด้านสุขภาพอนามัย
ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสุขภาพนักเรียนทุกคนหากปรากฏอาการที่น่าสงสัยควรนำไปพบแพทย์เพื่อ
รักษาและป้องกันมิให้แพร่ไปยังเพื่อนนักเรียน
คัดกรองนักเรียนและจัดครูให้ความรู้หาสาเหตุเกี่ยวกับโรคระบาดและโรคติดต่อ ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีแก่นักเรียน
โดยสามารถศึกษาแนวทางการดูแลสุขภาพจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข www.moph.go.th
การกระทำของมนุษย์ที่ทำให้ก่อเหตุร้ายต่างๆ เช่น การหลอกลวงต้มตุ๋น ลักทรัพย์
วางมาตรการในการป้องกันนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาท พกอาวุธ กรณีชู้สาว แมววัยใส หลบหนีการเรียน ติดเกมส์
เสพติดสิ่งมีเงินเมาและสารเสพติด
พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการทำประกันชีวิตและทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน สพฐ.
จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศและโรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่ง
ครัด เพื่อความไม่ประมาทและการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.46 น.

